



สรุปประเด็นความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1

โครงการออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนสนามบินน้ำ จ.นนทบุรี



กรมทางหลวงชนบท จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2 (กลุ่มย่อยครั้งที่ 1) โครงการออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนสนามบินน้ำ จ.นนทบุรี เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียงได้รับทราบข้อมูลหลักเกณฑ์การคัดเลือกแนวทางการเลือกและรูปแบบของโครงการ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการ ณ ห้องประชุมรัตนาริเบศร์ ชั้น 1 โรงแรมนนทบุรีพาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยดำเนินการจัดประชุม จำแนกเป็น 5 พื้นที่ ดังนี้

1. พื้นที่ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ดำเนินการในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น.
2. พื้นที่ตำบลบางกระสอบ และตำบลท่าทราย(บางส่วน) อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ดำเนินการในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 - 16.30 น.
3. **พื้นที่ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ดำเนินการในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น.**
4. พื้นที่ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ดำเนินการในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 - 16.30 น.
5. พื้นที่ตำบลไทรน้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ดำเนินการในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น.

ประเด็นคำถามและข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ พื้นที่ตำบลท่าอิฐ	การชี้แจง/การนำมาใช้ประโยชน์ในการศึกษา
ด้านวิศวกรรมและจราจร	
<ul style="list-style-type: none"> • ขอให้เร่งรัดการพัฒนาโครงการให้ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อประชาชนจะได้ใช้เส้นทางนี้แล้วมาเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าได้ • ขอให้มีการปรับแนวเส้นทางเพื่อลดผลกระทบต่อแปลงที่ดิน • การพัฒนาพื้นที่บริเวณคอสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา มีรูปแบบและมีแผนดำเนินการอย่างไร • ตามแผนงานในปี 2569 จะมีการออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน ในปีนั้นทางเจ้าของที่ดินที่อยู่ในพื้นที่เวนคืนจะเสียภาษีเต็มรูปแบบหรือไม่ • เหนทางของโครงการมีขนาดความกว้างเท่าใด และเจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียงสองข้างทางจะสามารถขอเชื่อมทางเพื่อใช้ถนนโครงการได้หรือไม่ และค่าใช้จ่ายในการขอเชื่อมทางใครเป็นผู้รับผิดชอบ • มีที่ดินอยู่ในเหนทาง เป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง จึงขอให้ทางโครงการแจ้งทางเจ้าของที่ดินด้วยว่าจะมาดำเนินการเมื่อไหร่ อย่างไร 	<ul style="list-style-type: none"> • ที่ปรึกษาได้รับทราบข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ • ที่ปรึกษาได้รับทราบข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ ขอให้ทางเจ้าของที่ดินประสานทางทีมงานสำรวจออกแบบเพื่อตรวจสอบแปลงที่ดินและหารือร่วมกันต่อไป • ตามแผนในเบื้องต้นดำเนินการออกแบบพื้นที่สวนสาธารณะขนาดเล็ก และอาคารควบคุมเพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบการบำรุงรักษาสะพาน บริเวณคอสะพานฝั่งตะวันตกของข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา (พื้นที่ฝั่งตำบลท่าอิฐ) • เจ้าของที่ดินจะต้องเสียภาษีในรูปแบบเดิมจนกว่าจะทำสัญญาการเวนคืนที่ดินแล้วเสร็จ • เหนทางจากจุดศูนย์กลางมีขนาดกว้างข้างละ 20 เมตร ในส่วนการขอเชื่อมทางสามารถดำเนินการได้ โดยให้ทางเจ้าของที่ดินแสดงความประสงค์กับทีมสำรวจก่อสร้างหรือแจ้งความประสงค์ไปที่แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี สำหรับค่าใช้จ่าย หากแจ้งในช่วงก่อสร้างทางโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบ แต่หากแจ้งในทุกช่วงระยะเปิดดำเนินการโครงการแล้วทางผู้ประสงค์ขอเชื่อมทางจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง • ปัจจุบันการดำเนินโครงการอยู่ในขั้นตอนการสำรวจออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2565 หลังจากนั้นในช่วงปี 2566 ทางโครงการจะส่งรายงาน EIA เข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้รับการเห็นชอบแล้วในปีต่อไปประมาณปี พ.ศ. 2567 จะประกาศพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินและสำรวจเวนคืน และจะดำเนินการกำหนดราคาค่าทดแทน ทำสัญญาและรับเงินในปี พ.ศ. 2568-2569 และเริ่มดำเนินงานก่อสร้างประมาณปี พ.ศ. 2570 ทั้งนี้ในขั้นตอนต่างๆ จะแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบเป็นระยะ ตลอดระยะเวลาศึกษาโครงการ
ด้านอื่น ๆ	
<ul style="list-style-type: none"> • ทางผู้นำในพื้นที่มีความเป็นห่วงด้านการพัฒนาโครงการ ที่จะก่อให้เกิดกิจกรรมหรือกิจกรรมที่เป็นอบายมุข ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา ทั้งนี้ ในพื้นที่มีโรงเรียนขนาดใหญ่ มีเด็กนักเรียน จำนวนมาก จึงขอให้ทางโครงการให้ความสำคัญในประเด็นนี้เป็นพิเศษ ให้มีการบริหารจัดการให้ถนนของโครงการเป็นถนนสีขาว ไม่เอื้ออำนวยให้เกิดกิจกรรมที่เป็นอบายมุขในพื้นที่ เพื่อที่จะได้ส่งต่อการอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมสู่รุ่นลูกหลานสืบต่อไป (เอาใส่ไว้ในหัวข้ออื่น ๆ) 	<ul style="list-style-type: none"> • ที่ปรึกษาได้รับทราบข้อเสนอแนะ และจะนำประเด็นดังกล่าวไปหารือกับกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อหารือขั้นตอนการดำเนินการในเรื่องการวางผังเมือง ชุมชน และพื้นที่เฉพาะเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการต่อไป

บรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2 (กลุ่มย่อยครั้งที่ 1) พื้นที่ตำบลท่าอิฐ

วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนาริเบศร์ ชั้น 1 โรงแรมนนทบุรีพาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

